



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี โทร. ๐๗๓๔๙๔๐๖๔

ที่ ปน ๑๑๓๒/๕๗

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง กรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

เรียน สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุขระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสและเป็นเครื่องมือภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ ตามพันธะสัญญาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ ประเด็นที่ ๘ ธรรมาภิบาล โปร่งใส บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส เป็นธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้จัดทำกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบนและประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๕ การรับสินบน ในข้อ EB๑๓ หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเปิดเผยการดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตการรับสินบนที่เกิดขึ้น อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการและวางระบบในการป้องกันการรับสินบนที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และอนุมัตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
ต่อไป

ใจรีชะ

(นางสาวจอร์จิชะ ตามิ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ทราบ อนุญาต

(นายอะหลี หมานมานะ)

สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี วัน/เดือน/ปี : ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน	
๑. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ ปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๒. คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ๒.๑ มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ๒.๒ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ๒.๓ มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.๔ มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ๒.๕ มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ - มาตรการการใช้รถราชการ - มาตรการการเบิกจ่ายค่าตอบแทน - มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนาตามที่กฎหมายกำหนด - มาตรการการจัดหาพัสดุตามที่กฎหมายกำหนด ๒.๖ มาตรการแนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ๔. บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ	
ไม่มี หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล อับดุลฮาเล็ม ฮาแว (นายอับดุลฮาเล็ม ฮาแว) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง อะห์ลี หมานมานะ (นายอะห์ลี หมานมานะ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ซอริฮะ ดามิ (นางสาวซอริฮะ ดามิ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔	

[Handwritten signature]